

ฉบับที่ 10/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง จากรายจ่ายประจำ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน ด้านเงินฝากคงค้างสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคมขยายตัว ส่วนสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังขยายตัว ต่อเนื่อง สะท้อนกำลังซื้อระดับกลางและสูงที่ยังดีอยู่ ประกอบกับการทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และมาตรการส่งเสริมการขาย ตลอดจนเงินโอนให้ที่จูงใจของค่ายรถยนต์และตัวแทนจำหน่าย ส่วนการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรชะลอลงและราคาสินค้าเกษตรบางกลุ่มยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินช่วยเหลือเกษตรกรและรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับ **ด้านการบริการด้านการท่องเที่ยว** ชะลอลง ตามรายได้บริการหมวดที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน อยู่ที่ร้อยละ 54.93 ส่วนรายได้บริการในภัตตาคารและร้านอาหารขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว โดยเครื่องชี้หมวดการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมหดตัวน้อยลง ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัว จากกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและแสงอาทิตย์ ขณะที่เครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง จากการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด ยกเว้นเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามรายจ่ายประจำ จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเดือนก่อน ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัว ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายได้เกษตรกร ชะลอตัวจากด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังที่เกี่ยวเกี่ยวในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตยางพาราขยายตัว ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เปิดกรีดใหม่ และความสมบูรณ์ของต้นยางที่มากขึ้น สำหรับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมทรงตัว โดยราคามันสำปะหลังและข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวดี ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% ชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากการชะลอการสั่งซื้อของประเทศคู่ค้า หลังจากที่เร่งนำเข้าในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราและปศุสัตว์ยังคงหดตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวเป็นสำคัญ จากการส่งออกและปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่มาก ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัวดีต่อเนื่องจากการส่งออก ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวต่อเนื่องจากสต็อกคงค้างที่เหลือจำนวนมากและการบริโภคที่ลดลง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร เร่งตัว จากการนำเข้าเป็นสำคัญ โดยการนำเข้าจากจีนตอนใต้ ขยายตัวจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การนำเข้าจากเวียดนามเร่งตัวจากโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ ขณะที่การนำเข้าจาก สปป. ลาว ชะลอตัวจากหุ้มมันสำปะหลัง และกัมพูชาลดลงจากมันเส้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกหดตัวในเกือบทุกประเทศ โดยจีนตอนใต้ลดลงจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เวียดนามลดลงจากแบตเตอรี่/ส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม และ สปป. ลาว ลดลงจากสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องปรับอากาศ และรถยนต์ ส่วนการส่งออกไปกัมพูชาก็ขยายตัวดีจากเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.51 ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ สำหรับอัตราการว่างงาน ปรับฤดูกาลสูงขึ้น จากผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากการออกเงินฝากพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อยจากธนาคารพาณิชย์ ส่วนหนึ่งจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจบางประเภท ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th